

## 2 Thái Bình

## DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), sáng ngày 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Thái Bình.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Lãng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình mang dòng chữ: “Đời đời ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Sinh thời, Bác Hồ 5 lần về thăm Thái Bình. Người đã để lại những tình cảm đặc biệt cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh cùng những lời di huấn thiêng liêng. Khắc ghi lời Bác dạy, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người; ra sức phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong.

## RÚT KINH NGHIỆM...

## RÚT KINH NGHIỆM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 19/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện tại Đảng bộ huyện Hưng Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đảng bộ huyện Hưng Hà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm. Qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tổ chức Đại hội theo đúng chương trình, kế hoạch, cơ bản không có sai sót. Đoàn Chủ tịch Đại hội nghịên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nên điều hành tương đối tự tin, mạch lạc. Đại

công đại hội đảng bộ cấp huyện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, trách nhiệm của huyện Hưng Hà và sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan chức năng của tỉnh. Về cơ bản, Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của đại hội điểm để các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham khảo, rút kinh nghiệm. Nhấn mạnh tầm quan trọng của báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đảng bộ còn lại tiếp tục rà soát lại dự thảo báo cáo chính trị để có báo cáo chính trị trình đại hội đạt chất lượng cao. Đối với công tác nhân sự đại hội, đồng chí đề nghị tiếp

tục chuẩn bị kỹ lưỡng, rà soát mọi mặt, không được chủ quan; bước vào đại hội vẫn phải quán triệt để án nhân sự, quán triệt nguyên tắc bầu cử và tổ chức bầu cử nghiêm túc; thực hiện dân chủ nhưng phải nghiêm túc. Các khâu tổ chức phải được cân nhắc kỹ lưỡng, xây dựng thành

## TIẾP TỤC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 18/5, các huyện, thành phố đã chi trả xong kinh phí hỗ trợ cho trên 52.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 78,1 tỷ đồng. Đã có 5 huyện, thành phố hoàn thành chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội và 5 huyện, thành phố chi trả xong hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; các huyện còn lại đang chi trả và hoàn thiện thủ tục cấp kinh phí để xã chi trả.

Đối với nhóm hỗ trợ người lao động tham hoàn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc

không hưởng lương, đến nay đã có 26 doanh nghiệp gặp khó khăn thỏa thuận với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên, trong đó có 15 doanh nghiệp được Bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện, thành phố xác nhận vào danh sách để nghị hỗ trợ đối với người lao động. Với nhóm hỗ trợ hộ kinh doanh, toàn tỉnh có trên 14.800 hộ kê khai thuế dưới 100 triệu đồng, trong đó có 4 huyện, thành phố đã tiến hành rà soát ở cấp xã được 45/260 xã, phường, thị trấn với 259 hộ đã được UBND xã thực hiện công khai theo quy định. Nhóm hỗ trợ người lao động bị chậm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

một số sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị.

Đến nay, Thái Bình đã phát hiện 29 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có 2 bệnh nhân từ Nhật Bản về và 27 bệnh nhân từ Nga về. Sau khi nhập cảnh, các bệnh nhân đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại khu cách ly tập trung của tỉnh. Hiện 23 bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; 6 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đang cách ly, theo dõi 8 bệnh nhân, tình hình sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Ngày 18/5, 45 cán bộ y tế và những

người liên quan đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19. Bên cạnh đó, 4 người nhập cảnh từ nước ngoài về cũng đang được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Kết luận cuộc họp, sau khi ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các phòng án chăm sóc, điều trị kịp thời và phải bảo đảm không lây nhiễm chéo trong bệnh viện, quan trọng nhất là thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn theo đúng quy trình, thực hiện hàng ngày và phải làm nghiêm túc. Bên cạnh đó, Bệnh viện cần trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng hộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên

## Công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sáng ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ và tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ dự hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh dự.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, công tác CCHC tại các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trong năm 2019 có xu hướng chuyển động tích cực. Chỉ số CCHC cấp bộ và cấp tỉnh đều có giá trị trung bình tăng cao hơn so với năm 2018; sự chênh lệch điểm số giữa đơn vị đứng đầu và đứng cuối bảng xếp hạng đã giảm dần qua các năm. Năm 2019, 16/17 bộ và 62/63 địa phương có điểm đánh giá tăng cao hơn so với năm 2018. Trong các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thái Bình xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố với chỉ số đạt được 80,76; đứng đầu là Quảng Ninh với chỉ số đạt được 90,09.

Theo kết quả khảo sát, người dân, tổ chức tiếp tục có những đánh giá cao về kết quả CCHC ở các địa phương (tỷ lệ trung bình đạt được là 84,51%). Niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân ngày càng cao đối với các chủ trương, chính sách CCHC tại địa phương; kết quả thực hiện CCHC đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Tỷ lệ người dân, tổ

### Thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2020

kịch bản chi tiết đồng thời phải vận dụng linh hoạt tùy theo diễn biến cụ thể của đại hội. Từ thực tế Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thống nhất tại đại hội cấp huyện được phép trình bày báo cáo chính trị tóm tắt; các đơn vị cần có tinh hình thực tế để bố trí số lượng thành viên đoàn chủ tịch đại hội cho phù hợp.

### Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Trước đó, chiều ngày 18/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức chi trả hỗ trợ đến thời điểm này được các cấp, ngành, địa phương tích cực vào cuộc; việc rà soát được tiến hành chặt chẽ, công khai, quá trình chi trả chưa để xảy ra nhầm lẫn, sai sót. Đồng chí đề nghị các huyện chưa hoàn thành hỗ trợ nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 20/5 phải hoàn thành chi trả hỗ trợ. Về các nhóm chưa chi trả hỗ trợ, trên cơ sở Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố sớm hoàn thành việc chốt danh sách, những trường hợp đủ điều kiện tiến hành chi trả hỗ trợ; vướng hợp nào còn băn khoăn sau ngày 30/5 sẽ họp bàn để quyết định, xem xét việc hỗ trợ lần 2; giao Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội tổng hợp, lập danh sách nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019 báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố lập danh sách cụ thể về các trường hợp giáo viên học đồng tác các trường. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ 277 lao động thuộc Công ty TNHH May mặc V.J.One trên địa bàn huyện Đông Hưng do doanh nghiệp cho người lao động tạm ngừng việc cách quãng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt, thực hiện chính sách của Nhà nước để giám sát; các cấp chính quyền có trách nhiệm nắm chắc các trường hợp nhân hộ trợ bảo đảm công khai, minh bạch.

đạo tỉnh nhân mạnh, khả năng lây nhiễm của vi rút rất cao, thời gian cách ly, điều trị có thể kéo dài. Vì thế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu cách ly tập trung của tỉnh cần bảo đảm an toàn trong cách ly, điều trị. Đồng chí yêu cầu trong thời điểm này cần tập trung điều trị khỏi cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh viện cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của các bệnh nhân để có phương án chăm sóc, điều trị kịp thời và phải bảo đảm không lây nhiễm chéo trong bệnh viện, quan trọng nhất là thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn theo đúng quy trình, thực hiện hàng ngày và phải làm nghiêm túc. Bên cạnh đó, Bệnh viện cần trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng hộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên

y tế đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn hoạt động khám chữa bệnh cho người dân bình thường. Do đó, Bệnh viện phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, thực hiện phân luồng vận chuyển bệnh nhân, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến khám, điều trị tại Bệnh viện.

Đối với khu cách ly, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nghiên cứu, trình phương án có thể kéo dài thời gian cách ly; thực hiện tốt quy trình cách ly tại khu cách ly không để lây nhiễm chéo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức cách ly lực lượng phục vụ người

và bầu các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Bí thư Huyện ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tin nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong ngày làm việc thứ ba của Đại hội, sáng ngày 19/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí đã ra mắt Đại hội. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm 34 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết; biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghị quyết kỳ 2020 - 2025; nghị báo cáo dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**ĐÀO QUYNH**

### VŨ THƯ

## Cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm 45% diện tích ở vụ mùa

Vụ mùa năm 2020, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.800ha lúa, năng suất đạt 61 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt trên 47.580 tấn. Cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm 45% diện tích, còn lại là giống lúa năng suất cao. Huyện phấn đấu gieo trồng 1.850ha cây màu hè thu; khoảng 5.000ha cây vụ đông năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ cuối vụ xuân, huyện Vũ Thư tăng cường tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông. Theo đó, công tác thủy nông, làm đất, bảo vệ thực vật, chuyển giao kỹ thuật, cung ứng vật tư phục vụ sản xuất được huyện chủ động, chuẩn bị sớm và sẵn sàng. Huyện xây dựng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất như bao tiêu sản phẩm, xây dựng vùng sản xuất rau an toàn nhằm khuyến khích nông dân sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ và đạt mục tiêu diện tích gieo trồng cây màu vụ hè thu, vụ đông đã đề ra.

**QUYNH LƯU**

## ĐÔNG HƯNG Phấn đấu gieo cấy 11.328ha lúa mùa

Vụ mùa, vụ đông năm 2020, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy và trồng các loại cây màu đạt 100% diện tích theo kế hoạch. Trong đó, phấn đấu gieo cấy 11.328ha lúa mùa, sản lượng đạt 69.667 tấn trở lên; trồng 1.450ha cây màu hè và 4.820ha cây vụ đông. UBND huyện khuyến khích các địa phương áp dụng phương thức gieo cấy hàng rộng, hàng hẹp; gieo mạ khay, cấy máy; áp dụng tiến bộ canh tác cải tiến SRI để giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. Sau khi thu hoạch lúa xuân xong khẩn trương tiến hành cấy lật đất, sử dụng vôi bột hoặc các chế phẩm xử lý rơm rạ tạo điều kiện cho rơm rạ nhanh phân hủy, hạn chế ngộ độc hữu cơ, ngộ độc chua ở đầu vụ lúa và nâng cao phì nhiêu cho đất. Các địa phương chủ động tưới, tiêu, không để úng, hạn xảy ra tạo điều kiện tốt nhất cho lúa và cây màu phát triển.

**TRUNG HIẾU**

<b>TIN TRẢ THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT</b>
<b>XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC BÁN TẠI THÁI BÌNH</b>
<b>CHÚC MỪNG</b>
Khách hàng trú quán tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc: <p>Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng.</p> Mở thưởng ngày <b>11 tháng 5 năm 2020</b> Số trúng thưởng: <b>02419</b>
Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng <p>Số tiền là 3 tỷ 240 triệu đồng</p> Khách hàng đã ủng hộ:
Quý Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình <p>Số tiền là 2 triệu đồng</p>
Quý Vĩ người nghèo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình <p>Số tiền là 1 triệu 500 nghìn đồng</p>
Quý Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Thái Bình <p>Số tiền là 1 triệu 500 nghìn đồng</p>
<b>CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH</b>

\* Sáng ngày 19/5, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bưu điện tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường và phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát... Chất lượng, hiệu quả hoạt động và vai trò của các đoàn thể ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bưu điện tỉnh phấn đấu doanh thu hàng năm đạt 101%, bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu chất lượng dịch vụ 100% trở lên; hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; thu nhập người lao động tăng bình quân từ 5%/năm trở lên. Hàng năm có 80% chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu Đảng bộ Bưu điện tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

**QUẢN PHƯƠNG**